

HỘI THẢO “TIẾN TỚI THỐNG NHẤT HOẠT ĐỘNG HAI LIÊN HIỆP THƯ VIỆN ĐẠI HỌC”

Từ ngày 19 đến 21 tháng 7 năm 2004, tại Thư viện Trường Đại học Thủy sản Nha Trang đã diễn ra Hội thảo với chủ đề “Tiến tới thống nhất hoạt động hai Liên hiệp Thư viện Đại học”. Cuộc Hội thảo này do Liên hiệp Thư viện Đại học phía Bắc và Liên hiệp Thư viện Đại học phía Nam phối hợp tổ chức.

Tới dự Hội thảo lần này có Ông Lê Thanh Tinh- Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện- Bộ Văn hoá-Thông tin, một số cơ quan thông tin-thư viện lớn, ngoài hệ thống thư viện đại học. Hơn 100 đại biểu gồm các cán bộ lãnh đạo, quản lý, các cán bộ thư viện đại diện cho các thư viện đại học trong cả nước về dự.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các báo cáo chính: “Mô hình tổ chức thư viện đại học-định hướng phát triển thư viện đại học” (Ths. Nguyễn Minh Hiệp- Chủ tịch Liên hiệp Thư viện đại học phía Nam); “Chia sẻ nguồn lực thông tin” (Ths. Nguyễn Huy Chương- Chủ tịch Liên hiệp Thư viện đại học phía Bắc); “Mô hình liên thông thư viện” (Ths.

Hà Lê Hùng- Giám đốc Trung tâm Học liệu Đại học Đà Nẵng).

Ngoài ra, Hội thảo còn được nghe báo cáo “Phần mềm mã nguồn mở Hòn đá xanh- Giải pháp xây dựng thư viện số” do Ths. Đoàn Hồng Nghĩa trình bày.

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận rất sôi nổi về các đề tài trên. Đặc biệt là các yêu cầu cấp thiết để tiến tới hội nhập hệ thống thư viện đại học cả nước, đó là sự thống nhất về các tiêu chuẩn nghiệp vụ, về các yêu cầu kỹ thuật trong lựa chọn phần mềm quản lý thư viện,...

Do điều kiện lịch sử, hiện nay, hai Liên hiệp Thư viện Đại học nước ta đang hoạt động theo quy chế riêng biệt. Để tiến tới thống nhất hoạt động của hai Liên hiệp Thư viện Đại học, cần thiết phải có một văn bản pháp quy mới do cơ quan quản lý nhà nước ban hành đó là bản “Quy chế hoạt động Liên hiệp Thư viện đại học khu vực”. Hội thảo cũng đã được nghe bản “Dự thảo hoạt động Liên hiệp Thư viện đại

học khu vực” và Hội thảo cũng đã dành một buổi để thảo luận về bản dự thảo này. Mặc dù chưa thống nhất được văn bản cuối cùng này, nhưng những vấn đề về nguyên tắc và phương pháp tiến hành hoàn thiện dự thảo quy chế đã được nhất trí cao. Đây là một kết quả rất quan trọng của Hội thảo, để tiến tới thống nhất hoạt động của Liên hiệp Thư viện Đại học khu vực và trong tương lai không xa việc xin phép thành lập Hội Thư viện Đại học Việt Nam đã hội đủ các điều kiện.

Đây là cuộc hội thảo đầu tiên có mặt khá đầy đủ đại biểu các thư viện đại học trong cả nước. Ngoài thành công về mục tiêu của hội thảo đề ra, hội thảo lần này còn là dịp để cán bộ thư viện đại học cả nước có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy công tác thông tin-thư viện đại học ngày càng phát triển, phục vụ ngày càng tốt hơn cho sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường đại học Việt Nam.

Nguyễn văn Hành